

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดแกว่งกรอบแคบ หลังขาดปัจจัยใหม่หนุน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน

*ดอลลาร์แข็งค่าในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ครึ่ง เมื่อเทียบกับเยน หลังจากญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขาดดุลการค้าที่สูงเป็นประวัติการณ์ ในปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมี.ค.

*แต่สถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน ยังเป็นที่จับตาของตลาด โดยภาวะไม่สงบในยูเครน ได้เพิ่มความน่าสนใจของเยน ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และอาจจะสกัดกั้นแรงลบของเยน

*ตลาดหลายแห่งทั่วโลกปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ก่อนวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ และบางแห่งยังปิดทำการในวันนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมซื้อขายอาจเบาบางกว่าปกติ

*ตลาดจะรอดูข้อมูลตลาดบ้านของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ ซึ่งอาจจะยืนยันว่า การขายในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เริ่มต้นด้วยความซบเซาในเดือนที่แล้ว และคาดว่าข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในวันพุธ จะพบว่า ยอดขายบ้านใหม่แทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในวันพฤหัสบดี อาจจะพบว่า ยอดสั่งซื้อโดยรวมเพิ่มขึ้น 2.0% และยอดสั่งซื้อสินค้าทุนเพิ่มขึ้น 1.5%

*แนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐ ยังคงมีความสำคัญต่อทิศทางของดอลลาร์ โดยความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะถูกระงับไปชั่วคราวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เนื่องจากมีคำสั่งห้ามอย่างเป็นทางการ ที่ห้ามการเผยแพร่ นโยบายต่อสาธารณชน จนกว่าจะถึงวันศุกร์หลังการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดครั้งต่อไป ในวันที่ 29-30 เม.ย.นี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.185 บาท

*09.05 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.19/21 จาก 32.17/20 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.19/23 จาก 32.17/19 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.62/64 จาก 102.39 เมื่อวันพฤหัสบดี

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3810/12 จาก 1.3813 เมื่อวันพฤหัสบดี

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เงินบาทเข้านี้ยังทรงๆอยู่ บางตลาดยังปิดอยู่ แล้วปัจจัยใหม่ยังไม่ได้มีอะไร
วันนี้ก็คงยังแกว่งแคบๆ ไปก่อน" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังเคลื่อนไหวในกรอบ 32.15-32.25 โดย
การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะทำให้กรอบในการแข็งค่าต่อไปของ
เงินบาทค่อนข้างจำกัด เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกที่ชัดเจนเข้ามาผลักดันในช่วงนี้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้